



ฉบับที่ ๔๗/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชน และการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ ณ จังหวัดน่าน



เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำโดยนายอน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการการศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริม การศึกษานอกระบบ การศึกษาเอกชน และการศึกษาตามอัธยาศัย นายเฉลิมชัย เพ็ญคอน กรรมการ พร้อมด้วย



คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาเอกชน และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเอกชน อาทิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน ศึกษาพิเศษชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา อำเภอเมือง



จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนางน้ำทิพย์ ทะสรแก้ว นายกสมาคมโรงเรียน เอกชนจังหวัดน่าน คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดน่าน และคณะ การจัดการศึกษาในจังหวัดน่าน มีโรงเรียนเอกชนรวมทั้งสิ้น ๒๘ โรงเรียน

แบ่งออกเป็น โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ซึ่งโรงเรียน น่านคริสเตียนศึกษาจัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้าน ร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา อย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสม ตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดี





มีวินัยและสำนึกความเป็นไทย โดยประชุมได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน เช่น งบประมาณสำหรับโรงเรียนเอกชน การพัฒนาบุคลากรครู ภาษีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และสวัสดิการต่าง ๆ ของครูโรงเรียนเอกชน

จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายบรรจบ ธรรมสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงสา ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๕ แห่ง ประกอบด้วย กศน.อำเภอเมืองน่าน กศน.อำเภอแม่จริม กศน.อำเภอบ้านหลวง กศน.อำเภอนาน้อย กศน.อำเภอปัว กศน.อำเภอท่าวังผา กศน.อำเภอเวียงสา กศน.อำเภอทุ่งช้าง กศน.อำเภอเชียงกลาง กศน.อำเภอนาหมื่น กศน.อำเภอสันติสุข กศน.อำเภอบ่อเกลือ กศน.อำเภอสองแคว กศน.อำเภอภูเพียง และกศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้



๑. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับการเรียนผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ต่างๆ

๒. การศึกษาต่อเนื่อง เช่น การแจกใบงานวัสดุฝึกและแบบประเมินผล โดยมอบให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำกลับไปฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเอง

๓. การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ผ่าน QR Code ทั้งในห้องสมุดประชาชน เว็บไซต์ของห้องสมุดประชาชน กศน.ตำบล และแหล่งเรียนรู้ประจำตำบล



นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนให้ดำเนินการโครงการศูนย์ฝึกออาชีพชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนให้มีอาชีพ รายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์/สินค้าของตนเอง จนเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ผ้าทอมือ ไม้กวาด บิมน้ำประหยัดพลังงาน ถังขยะรักษ์โลก และหมวกสานมือ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน เช่น งบประมาณ จำนวนนักเรียน รวมไปถึงการขาดแคลนจำนวนบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย